

Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, như sau:

I. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI

Ngay từ đầu năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động đăng ký với cấp ủy nội dung giám sát năm 2019. Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát 02 nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2019 (theo Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 về định hướng đến năm 2030; Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh); Giám sát việc thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án; Đề án số 281/ĐA-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh). Đồng thời hướng dẫn MTTQ huyện, thành phố giám sát từ 01 đến 02 nội dung, MTTQ cấp xã tổ chức giám sát ít nhất 01 nội dung, tập trung giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tích cực giám sát cán bộ chủ chốt, đảng viên ở khu dân cư theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên" và giám sát việc thực hiện quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát 6 nội dung¹.

¹ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát việc triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, vụ việc phức tạp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hội

Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đăng ký 15 nội dung giám sát; đồng thời hướng dẫn cấp xã phối hợp lựa chọn và đăng ký 198 nội dung giám sát liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tập huấn về kỹ năng, quy trình, phương pháp giám sát cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở. MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn cho 340 đại biểu Trưởng, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tại 3 huyện Sơn Động, Hiệp Hòa, Lạng Giang. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giám sát của các địa phương, nhằm phát huy cách làm sáng tạo kịp thời, khắc phục những hạn chế để thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác giám sát, đáp ứng nhiệm vụ công tác giám sát.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổ chức giám sát trực tiếp theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp tập trung hướng dẫn chỉ đạo công tác Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thường hướng dẫn cấp huyện, cấp xã xây dựng và thực hiện Kế hoạch giám sát vào 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức giám sát 02 nội dung tại 18 cơ quan, đơn vị, tổ chức. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 10 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Qua giám sát cho thấy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cơ bản đảm bảo theo quy định như: đã đóng đúng mức đóng; người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thời gian thử việc; thực hiện thanh toán đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, tai nạn lao động... cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Việc quản lý hồ sơ sổ sách về bảo hiểm xã hội còn hạn chế; thực hiện nghiệp vụ khai báo tăng, giảm lao động tham gia BHXH với cơ quan quản lý BHXH địa phương còn chưa kịp thời, chưa đúng quy định. Việc thanh toán chế độ bảo hiểm ngắn hạn cho người lao động ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa kịp thời. Đoàn Giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh đã kiến nghị với các cơ quan, đơn vị được giám sát khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn đã chỉ ra. Đến nay, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát, 08/09 cơ quan, đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN đã tiến hành thanh toán số tiền nợ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ 89,68%, còn 01 đơn vị (Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh) cam kết thanh toán với cơ quan BHXH sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao từ giám đốc trước.

Nông dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. *Hội Cựu chiến binh tỉnh* giám sát việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 được phục viên, xuất ngũ, thôi việc. *Tỉnh đoàn Thanh niên* giám sát việc thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấn chỉnh kịp thời, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 được phục viên, xuất ngũ, thôi việc tại 02 huyện (Việt Yên, Tân Yên), mỗi huyện 03 xã. Qua giám sát, UBND các huyện đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Ban Chỉ đạo 24), quan tâm chỉ đạo các cơ sở kiện toàn Hội đồng chính sách theo đúng quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc giải quyết chế độ theo đúng quy trình, từ khâu khảo sát, kê khai, xét duyệt, thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng, mua thẻ BHYT và chi trả mai táng phí khi đối tượng từ trần. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, chưa kịp thời dẫn đến nhận thức của một số cán bộ và người dân về chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh còn chưa đầy đủ; một số xã kê khai hồ sơ đề nghị hưởng chế độ còn có trường hợp sai sót dẫn tới phải làm lại nhiều lần, một số kê khai đề nghị hưởng chế độ còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan theo dõi, quản lý thông tin của các đối tượng được hưởng chế độ ở một số nơi chưa tốt; việc bàn giao giữa cấp xã với cấp huyện chưa chặt chẽ dẫn tới thất lạc hồ sơ. Sau giám sát, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng tuyên truyền các chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh; chỉ đạo UBND cấp xã theo dõi, quản lý thông tin kịp thời, chặt chẽ; rà soát đối chiếu danh sách xét duyệt, đề nghị từ thôn, tổ dân phố đến cấp huyện, phát hiện kịp thời các trường hợp bị thất lạc hồ sơ và kê khai nhầm đơn vị; trường hợp đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp kịp thời đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHYT và lưu giữ quyết định để giải quyết chế độ mai táng phí khi từ trần; tiếp tục tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, hạn chế các sai sót dẫn tới phải hoàn thiện nhiều lần, ảnh hưởng tới quyền lợi cho Cựu chiến binh; động viên nhân dân giám sát, phản ánh, kiến nghị khi phát hiện cá nhân, tổ chức gây khó khăn, phiền hà trong việc thực hiện các chế độ chính sách.

2. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

MTTQ các cấp vận động nhân dân phát huy quyền giám sát của mình thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của chính quyền,

cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư... Hiện nay, toàn tỉnh có 230 Ban Thanh tra nhân dân với 2.152 thành viên, 203 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 2.148 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra nhân dân toàn tỉnh đã giám sát được 2.576 cuộc trên các lĩnh vực; phát hiện 72 vụ việc sai phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 68 vụ việc, thu hồi về cho nhà nước và nhân dân trên 74 triệu đồng, 31 tấn công. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 2.602 dự án đầu tư, đã phát hiện 19 dự án vi phạm, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 19 dự án, thu hồi cho Nhà nước và Nhân dân 25 triệu đồng, 5 nghìn gạch, 7 tấn xi măng. Kết quả giám sát góp phần mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

3. Công tác phối hợp giám sát

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018. MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia giám sát, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lục Ngạn; giám sát, kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại 04 xã, thị trấn (Biên Sơn, Thanh Hải, Quý Sơn, Thị trấn Chũ) của huyện Lục Ngạn; giám sát, kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Dũng, Việt Yên. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện Luật trẻ em tại 10 huyện, thành phố.

MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể giám sát 30 cuộc theo chuyên đề tại 60 cơ quan, đơn vị, tổ chức trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội như: Giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân; giám sát việc sử dụng quản lý đất công ích; giám sát việc triển khai, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; giám sát việc chấp hành Luật ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2018; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự tại Công an cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn...

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã phối hợp với HĐND cùng cấp giám sát 45 nội dung tại 230 cơ quan, đơn vị, tổ chức trên các lĩnh vực: Giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; giám sát việc thực hiện chi trả tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách năm 2017, 2018; giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong việc lấy ý kiến và quy trình sáp nhập thôn; giám sát việc thu các khoản lệ phí của bộ phận một cửa; giám sát việc hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 đối với hộ gia đình có thu nhập trung bình....

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành

hữu quan lựa chọn các nội dung giám sát được nhân dân quan tâm, phù hợp, sát với thực tiễn của từng địa phương.

MTTQ các cấp đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội, hiệp thương thống nhất xây dựng kế hoạch giám sát, rõ hơn vai trò chủ trì của MTTQ Việt Nam và của từng đoàn thể chính trị – xã hội, khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, các hội đồng tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ, chuyên gia trong các lĩnh vực để thực hiện giám sát.

MTTQ cơ sở tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phối hợp giám sát, phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đạt nhiều kết quả, tạo sự hưởng ứng, đồng tình trong nhân dân.

2. Hạn chế, tồn tại

Công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng được giám sát và cấp ủy các cấp ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng bộ.

Việc xác định nội dung, hình thức, phương thức giám sát của MTTQ cấp xã còn lúng túng, do vậy một số xã chưa thực hiện được việc tổ chức giám sát độc lập, chủ yếu phối hợp giám sát và thực hiện giám sát thường xuyên thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Việc triển khai giám sát cá nhân, cán bộ, đảng viên còn chưa hiệu quả.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Một số cấp ủy, chính quyền và cơ quan nhà nước chưa quan tâm trong định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác giám sát. Các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội nhất là cấp cơ sở phục vụ cho các hoạt động giám sát còn thiếu.

Tính chủ động, sáng tạo của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số địa phương cấp huyện, cấp xã còn chưa cao, vẫn còn tư tưởng trông chờ sự chỉ đạo của cấp ủy và đề xuất của các cơ quan nhà nước.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giám sát (trong quý III, quý IV/2019) theo kế hoạch giám sát năm 2019. Phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh trong thực hiện các hoạt động giám sát. Thực hiện các hoạt động giám sát khác khi cần thiết hoặc khi có kiến nghị của các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

2. Tiếp tục triển khai, hướng dẫn trong hệ thống MTTQ các cấp phát huy vai trò chủ trì giám sát phòng, chống, tham nhũng; giám sát cá nhân, cán bộ, đảng viên,

trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; các đoàn thể chính trị – xã hội giám sát những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

3. MTTQ các cấp nhất là cấp cơ sở tập trung giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tích cực giám sát cán bộ chủ chốt, đảng viên ở khu dân cư theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và giám sát việc thực hiện Quyết định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

4. MTTQ tỉnh phối hợp Sở kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra công tác giám sát đầu tư của cộng đồng tại các huyện, thành phố. Hướng dẫn MTTQ cơ sở kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

5. Gắn nhiệm vụ giám sát với nhiệm vụ lắng nghe ý kiến của Nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, môi trường, an toàn thực phẩm...những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tham gia tiếp công dân và giám sát tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

6. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan nhà nước, các cơ quan thông tin đại chúng trong giám sát, thường xuyên trao đổi thông tin, phản ánh tình hình nhân dân qua giám sát, tạo sức mạnh, tiếng nói chung trước những vấn đề nhân dân quan tâm.

7. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận, các chuyên gia, thành viên hội đồng tư vấn, người có kinh nghiệm tham gia giám sát; để nâng cao chất lượng công tác giám sát.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. *HL*

Nơi nhận:

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp;
- Ban DCPL Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân Vận Tỉnh ủy;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Lưu: VT, Ban DCPL.

Bản điện tử:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Diễm Hồng Linh